
  

 

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  : 17 มิถุนายน 2563 

 

                             
 

         
   

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                              

  ที่มา : เดลนิิวส ์

ที่มา : ดลนิิวส ์

      

  

            นายปรชัญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย 
เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลท าโครงการดึงคนไทย 
ที่มีความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่ท างานในต่างประเทศกลบั
เขา้มาท างานทีบ่า้นดว้ยการใหส้ทิธปิระโยชน์พเิศษในการ
จูงใจ เพื่อเขา้มาร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลงัการระบาดไวรสั
โควดิ-19 คลี่คลายลง ร่วมกนัช่วยพฒันา และให้ความรู้
บุคลากรในแต่ละสาขา เนื่องจากประเทศไทยยังขาด
แคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนให้
ประเทศไทยก้าวไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ และ 
ทีส่ าคญัผลกระทบจากการระบาดไวรสัโควดิ-19 ทีลุ่กลาม
ไปทัว่โลกท าให้คนไทยส่วนใหญ่มองว่าไทยมีความ
ปลอดภยัทีสุ่ดในอนัดบั ตน้ ๆ ของโลก      
          นอกจากนี้  ก็ต้องหามาตรการจูงใจในการดึง
แรงงานต่างดา้วทีม่ศีกัยภาพหรอืแรงงานฝีมอืทีส่อดคล้อง
กบัอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ ทัง้อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ , อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ , แปรรูปอาหาร , หุ่นยนต์, ดิจิทัล, 
การแพทย์ครบวงจร เป็นต้น เป้าหมายต้องไม่ต ่ากว่า  
1-2 แสนคน เขา้มาช่วยขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย เพราะ
ปัจจุบนัแรงงานส่วนใหญ่ไทยจะเป็นแรงงานต่างดา้วที่เป็น
แรงงานค่าจ้างขัน้ต ่าหลายล้านคน ซึ่งในอนาคตอาจ 
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต้องการเน้น
เทคโนโลยีข ัน้สูงเพราะไม่สามารถแข่งกับเพื่อนบ้าน 
ทีเ่น้นค่าแรงงานขัน้ต ่า 

 

  

  

  

                   

    

 

   

       นายวิโรจน์ จิรฐัิติกาลโชติ ประธานคณะกรรมการ
พฒันาเศรษฐกจิพืน้ทีภ่าคเหนือ หอการคา้ไทย เปิดเผยว่า
สมาชกิหอการค้า ไทยได้ติดตามโครงการของภาครฐั 
ในงบฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาทอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้รัฐบาลใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
เบื้องต้นไม่ต้องการให้จัดท าโครงการใหญ่ ๆ เพราะ 
ไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                

      

   

   นายอธปิ พชีานนท ์ประธานคณะกรรมการ
สมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและ
ก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ช่วงเวลานี้ รฐัควรมหีน้าที่ช่วยเหลอื แบ่งเบาภาวะ
ความเดอืดรอ้นใหก้บัภาคประชาชน และผูป้ระกอบการ 
ทีก่ าลงัไดร้บัผลกระทบทางการเงนิจากสถานการณ์
โควดิ-19 มากทีสุ่ดก่อนเรื่องอื่น 

 

   

 

 

 

 

 

ที่มา : ฐานเศรษฐกจิ


